

นักวิทยาศาสตร์โภชนาการเยือนโรงงานผลิตสารสกัด หญ้าหวาน ชมเบื้องหลังกรรมวิธีการผลิต

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย-1 เม.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

Global Stevia Institute เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมกระบวนการสกัดหญ้าหวาน รวมถึงกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ และการทดสอบรสชาติ

นักวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการที่มีชื่อเสียงได้เข้าร่วมการประชุมโรคอ้วนระดับนานาชาติในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มีโอกาสได้เข้าชมกรรมวิธีการสกัดสตีวียอล ไกลโคไซด์ (steviol glycoside) เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ในระหว่างการเยี่ยมชม และทดสอบที่โรงงานของเพียวร์เซอร์เคิล (PureCircle) ในย่านแอนสเต็ด

(รูปภาพ: <http://photos.prnasia.com/prnh/20140331/0861401979>)

สถาบัน Global Stevia Institute ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับหญ้าหวาน และชี้ให้เห็นถึงกรรมวิธีโดยทั่วไปที่ผู้บริโภค และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมักจะเข้าใจผิด

ดร. เคธีย์ คาพิก้า (Dr. Cathy Kapica) ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของสถาบัน Global Stevia Institute ซึ่งเป็นผู้จัดโครงการทัวร์กระบวนการสกัด กล่าวว่า “นักวิทยาศาสตร์โภชนาการที่กังวลเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ให้พลังงานมากเกินไป ได้รู้ว่าหญ้าหวานที่ออกสู่ตลาดสามารถเป็นทางเลือกที่แท้จริงของการแก้ไขปัญหาสุขภาพในปัจจุบันได้อย่างไร”

หญ้าหวานก็เหมือนกับส่วนผสมจากพืชชนิดอื่นๆที่ผ่านกระบวนการสกัดออกมาในรูปแบบของสารให้ความหวานชนิดผง กระบวนการสกัดประกอบด้วยการใช้หญ้าหวานแห้ง เช่นเดียวกับใบชา หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรอง และทำให้บริสุทธิ์จนกลายเป็นสารให้ความหวานที่มีรสชาติดีที่สุดดังที่รู้จักในชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า สตีวียอล ไกล

โคไซด์

นักวิทยาศาสตร์โภชนาการที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของกรรมวิธีการผลิต และเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของโรงงานสกัดเพียววีเซอร์เคิล รวมถึงได้หารือเรื่องสารสกัดหญ้าหวานที่มีความบริสุทธิ์สูงด้วย หลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังได้มีโอกาสทดสอบสารสกัดหญ้าหวานในระหว่างขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์อีกหลายขั้นตอน

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังมีส่วนร่วมในการทดสอบรสชาติ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดื่มหลายชนิด อาทิ ชา และ เครื่องดื่มประเภทนมอื่นๆ ที่ผสมสารให้ความหวานจากหญ้าหวาน เพื่อลิ้มรสชาติความหวานที่ผสมผสานระหว่างสารสกัดหญ้าหวาน น้ำตาล และเครื่องปรุงรสอื่นๆ

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหญ้าหวานในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ที่: <http://www.globalstevia.institute.com>

หญ้าหวานช่วยลดปริมาณแคลอรีในอาหาร และมีส่วนช่วยในกระบวนการควบคุมน้ำหนัก สารสกัดจากหญ้าหวาน เป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติที่มีความปลอดภัย และปราศจากแคลอรี ซึ่งเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย สารดังกล่าวเป็นสารสกัดจากพืชที่ถูกนำมาใช้แทนน้ำตาลธรรมชาติทั่วโลกมานานนับศตวรรษแล้ว ทั้งยังมีผลการวิจัยที่ผ่านการรับรองอย่างพิถีพิถันมาแล้วมากมายยืนยันถึงความปลอดภัยในการบริโภคสารสกัดหญ้าหวานความบริสุทธิ์สูงสำหรับมนุษย์

Global Stevia Institute (GSI) ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหญ้าหวาน ซึ่งเป็นสารให้ความหวานตามธรรมชาติที่ปราศจากแคลอรี GSI ตามที่ได้ได้รับคำแนะนำจากคณบดีนักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนานาชาติในระดับชั้นนำ GSIb ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เพียววีเซอร์เคิล จำกัด ผู้นำระดับโลกในการผลิตสารสกัดจากหญ้าหวานบริสุทธิ์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.globalstevia.institute.com>

แหล่งข่าว: The Global Stevia Institute (GSI)